






กำหนดการ
ปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๔
ประจำภาคกลาง
วันที่ ๒๔-๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
ณ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ (ลงทะเบียนเข้าที่พัก)	
เวลา ๑๔.๐๐-๑๗.๐๐ น.	เข้าที่พัก ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ตามที่จัดให้)
วันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑	
เวลา ๐๖.๓๐-๐๗.๓๐ น.	ฉันภัตตาหารเช้า
เวลา ๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น.	ลงทะเบียน และพร้อมกันในห้องประชุม
เวลา ๐๘.๓๐-๐๘.๔๕ น.	รับชมวีดิทัศน์ “การปฏิบัติศาสนกิจ:ก้าวสู่การรับใช้พระพุทธศาสนาและสังคม”
เวลา ๐๘.๐๐-๑๐.๐๐ น.	พิธีเปิดการปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ
	- พระราชวรมนี,ดร. รองเจ้าคณะภาค ๖ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ประธานในพิธี เดินทางมาถึง จุดธูปเทียนกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย
	- พระมหาราชัน จิตตปาโล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กล่าวรายงาน
	- พระราชวรมนี,ดร. รองเจ้าคณะภาค ๖ และ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตกล่าวเปิดโครงการ และบรรยายพิเศษ เรื่อง “การปฏิบัติศาสนกิจตามนโยบายของมหาวิทยาลัย”
เวลา ๑๐.๓๐-๑๑.๐๐ น.	ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติปฏิบัติศาสนกิจตามข้อบังคับฯ และการสำเร็จการศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดย พระมหาถวิล กลยาณธมโม ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล
เวลา ๑๒.๓๐-๑๓.๓๐ น.	-ชี้แจงการประชุมกลุ่มย่อยและแนวปฏิบัติในการแปลงนโยบายไปสู่การจัดทำโครงการปฏิบัติศาสนกิจในระดับพื้นที่ตามข้อบังคับและนโยบายของมหาวิทยาลัย โดย พระมหาประยูร โชติวิโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต มีประเด็น ดังนี้ ๑. ทบทวนและทำความเข้าใจปฏิทินกิจกรรมการปฏิบัติศาสนกิจ รุ่นที่ ๖๔ ๒. การพัฒนาโครงการปฏิบัติศาสนกิจตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ๓. การรายงานโครงการปฏิบัติศาสนกิจ ๔. การประกวดโครงการปฏิบัติศาสนกิจและสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจรายภาค ๕. วัตถุประสงค์ของการประชุมกลุ่มย่อยและผลที่คาดหวังจากการประชุมกลุ่มย่อย
เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น.	การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อพัฒนาโครงการปฏิบัติศาสนกิจงานกิจการคณะสงฆ์ตามพันธกิจ ๖ ด้าน โดยมีประเด็นในการประชุมกลุ่มย่อย และนำกระบวนการประชุมกลุ่มย่อยโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มีขั้นตอนและประเด็น ดังนี้ <ul style="list-style-type: none">  เลือกประธานกลุ่ม รองประธานและเลขานุการกลุ่ม  รวมค้นหาสิ่งที่ยากเห็นและอยากทำ ภายใต้คำถาม ? <ul style="list-style-type: none"> -อยากเห็นลูกหลาน อยากเห็นตนเอง อยากเห็นวัดชุมชนและสังคมเป็นอย่างไร ? -จะทำโครงการ/กิจกรรมอะไร เพื่อตอบโจทย์ในสิ่งที่อยากเห็น

	<p>-ใครบ้างที่จะมาช่วยทำโครงการหรือจัดกิจกรรมได้บ้าง หรือชักชวนใครมาเป็นคณะทำงานหรือเครือข่าย</p> <p>-เป้าหมายระยะสั้น และระยะยาวตามแผนกิจกรรมการดำเนินงาน</p> <p> เพื่อร่วมค้นหาเทคนิคและวิธีการในการดำเนินการโครงการปฏิบัติศาสนกิจ</p> <p> ทุกรูปเขียนสรุปผลการพัฒนาโครงการฯ ของตนตามแบบฟอร์มที่กำหนด</p> <p> ร่วมคัดเลือกโครงการต้นแบบเพื่อนำเสนอในนามกลุ่ม</p>
	กลุ่มที่ ๑ กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านปกครอง
	กลุ่มที่ ๒ กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านเผยแผ่
	กลุ่มที่ ๓ กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านศาสนศึกษา
	กลุ่มที่ ๔ กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านศึกษาสงเคราะห์
	กลุ่มที่ ๕ กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านสาธารณูปการ
	กลุ่มที่ ๖ กลุ่มปฏิบัติศาสนกิจด้านสาธารณสงเคราะห์
	***ทุกรูปส่งสรุปผลการถอดบทเรียนที่ได้จากการประชุมกลุ่มย่อยกับผู้ช่วยวิทยากรประจำกลุ่ม
เวลา ๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น.	รายงานผลการประชุมกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่มส่งผู้แทนรายงานผลการ ดำเนินรายการโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
เวลา ๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น.	ลงทะเบียนส่งโครงการปฏิบัติศาสนกิจ และสรุปกิจกรรม
เวลา ๑๖.๐๐ น.	พิธีปิดโครงการ
	-พระราชวรมนี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เดินทางมาถึง
	-พระมหาประยูร โชติวโร ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ถวายรายงาน
	-พระราชวรมนี,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ให้โอวาท กล่าวปิดการประชุมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ และนำไหว้พระสวดมนต์
เวลา ๑๖.๓๐ น.	ถ่ายรูปและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ:-

- กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
- ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตฝ่ายบรรพชิต ห่มดอง รัดอก เป็นปริมนชวล
- ผู้บริหาร คณาจารย์ฝ่ายคฤหัสถ์ ใส่สูท มจร หรือชุดสุภาพเรียบร้อย /สุภาพสตรี สวมกระโปรง
- พิธีกร: พระปลัดสรวิชัย อภิพลโณ,ผศ.ดร. หัวหน้าภาควิชาการศึกษาและการแนะแนว